



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. นกมลควง'อัครา-อิทธิ' ตรวจสอบคลอโรพรีมสงขลา จัดแผนน้ำรับมือภัยแล้ง	มติชน
2. ดันผลไม้ไปจีน 3.5 หมื่นล.	ข่าวสด
3. คอลัมน์: New China Insight: ฝักผลไม้จีนทะลักไทย ถึงเวลาหรือยังที่จะรับ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. ธ.ก.ส.จัดวงเงินหมื่นล้าน ปลอ่ยโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่	แนวหน้า
5. เกษตรตรังปลูกส้มโอ ที่ 2 ไร่ รายได้ร่วมแสน	แนวหน้า
6. คอลัมน์: สก๊อปหน้า 1: ปลวกแดงตามพระราชดำริ เสริมราษฎรอยู่ได้ไม่มีหนี้	ไทยรัฐ
7. คอลัมน์: จับประเด็น: ธ.ก.ส.อัดฉีด 1 หมื่นล้านอุ้มเกษตรกรรุ่นใหม่	ไทยโพสต์
8. เทรนด์อาหาร-เครื่องดื่มปี'68 ผู้บริโภคเปิดใจรับสินค้าGMOsมากขึ้น	แนวหน้า
9. รายงาน: ซุป้าย'THAI SELECT FRUITS' ยกระดับผลไม้ชื่อดัง'เมืองแพร์'	มติชน
10. ชงกก.กระตุ้นศก.เคาะ19พ.ย. วัย50ปีลุ้นรับหมื่น	มติชน

นฤมลควง'อัครา-อิทธิ' ตรวจคลองเปรมสงขลา จัดแผนน้ำรับมือภัยแล้ง

'นฤมล'ควง'อัครา-อิทธิ'ติดตามโครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม จ.สงขลา (อ่านต่อหน้า 7)

รับมือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม อาคารประกอบ ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อติดตามและประเมินความพร้อมของแผนงานในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีนายจิรวัตร มณีโชติ รองผู้ว่าสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกวุฒิสภา และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การขาดแคลนน้ำในพื้นที่คาบสมุทรมหานคร เป็นปัญหาที่กระทบต่อเกษตรกรและการดำรงชีวิตของประชาชน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์

แก้ปัญหาหน้า - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามแผนงานการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำพื้นที่คาบสมุทรมหานคร โครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำไปยังพื้นที่ปลายคลองและเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำ โดยใช้น้ำต้นทุนจากทะเลสาบสงขลา ซึ่งถูกสูบขึ้นมาผ่านสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตามแนวคันกันน้ำกระแสน้ำ และจะหยุดสูบน้ำเมื่อระดับความเค็มเกิน 1.50 กรัม/ลิตร เพื่อเก็บเป็นน้ำต้นทุนใช้ในฤดูแล้ง

นายวิทยากล่าวว่า การเพาะปลูกปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งได้เริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำจืดจากทะเลสาบสงขลาไว้ในคลองพลเอกอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝนก่อนที่ระดับความเค็มจะเพิ่มสูงขึ้น แต่การสูบน้ำจืดเข้าคลองเปรมเพื่อไปเก็บกักไว้ในคลองคลองเปรมยังไม่ถูกปรับปรุงให้มีศักยภาพเพียงพอในการส่งน้ำและระบายน้ำไปถึงปลาย

คลองอย่างเต็มที่ กรมชลประทานจึงได้เสนอแผนงานการก่อสร้างโครงการไปในปี 2569-2570 โดยใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำพื้นที่คาบสมุทรมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

"แผนการปรับปรุงคลองเปรมจะดำเนินการตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.2+000 เพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้ถึง 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีองค์ประกอบเช่น การทำคลองคอนกรีตและอาคารระบายน้ำ มีช่องระบายขนาด 2.50x2.50 เมตร 3 ช่อง พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิด และสะพานรถยนต์ 2 แห่ง ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอกระเสลีนธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอลิงหนครได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 217,397 ไร่" นายวิทยากล่าว

วันเดียวกัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสต้า รายงานพบค่าฝุ่น PM2.5 โดยแอปพลิเคชันเช็คฝุ่น พบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจำนวน 15 เขต อาทิ บางกอกใหญ่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองเตย พระโขนง วังทองหลาง ปทุมวัน และบางกอกน้อย เป็นต้น



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12407

Col.Inch: 11.15 Ad Value: 12,265

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 36,795

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดันผลไม้ไปจีน 3.5 หมื่นล.

ดันผลไม้ไปจีน 3.5 หมื่นล.

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ค.ก.) เปิดเผยว่า อ.ค.ก.พร้อมด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Shanghai Taihuixuan Technology Co., Ltd. ร่วมเซ็น MOU เพื่อจัดตั้งร้านค้า “THAI MALL” ในแพลตฟอร์ม E-commerce ของประเทศจีน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ อ.ค.ก.มีหน้าที่ในการจัดหา คัดเลือกผลไม้ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดส่งไปยังเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และฮ่องกง ตั้งเป้าปีแรกมียอดขายสินค้าเกษตรประมาณ 200-1,000 ล้านบาท ผ่านมาส่งออกผลไม้ไทยไปจีนทั้งหมดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ คิดเป็นปริมาณ 1,253,208.1 ตัน หรือมีมูลค่ากว่า 130,372.7 ล้านบาท

ด้าน Mr.Chen Zhifa ประธานกรรมการบริษัท Shanghai กล่าวว่า ร้านค้า “THAI MALL” มีเป้าหมาย 5 ปี สร้างรายได้ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 35,000 ล้านบาท

New China Insight

ผักผลไม้จีนทะลักไทย ถึงเวลาหรือยังที่จะรับมือจริงจัง

ไทย **ร่วมมิตร จันทรานุกูล**
นักวิชาการอิสระ

ช่วงนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าไทย-จีนที่ถูกให้ความสนใจได้กันมากคงหนีไม่พ้นประเด็น “ผัก ผลไม้” จากจีนทะลักเข้าไทยจำนวนมาก

ผลไม้จีนที่ทะลักเข้ามามากในแง่ของผู้บริโภคอาจจะดูเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้มีทางเลือกมากขึ้นจะได้ซื้อผลไม้จีนราคาที่ถูกลง แต่ในมุมของผู้ประกอบการไทยแล้วมีความยุ่งยากและได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะปริมาณสินค้าต่างๆ ที่ทะลักเข้ามาทำให้ผู้ประกอบการจีนเห็นโอกาสและเข้ามาเปิดแผงขายเองโดยตรง

ต้องบอกก่อนว่า ความร่วมมือในกรอบการค้าเสรีไทย-จีน(FTA) ประเภทผักและผลไม้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งมีผลให้อัตราภาษีนำเข้าระหว่างไทย-จีน เป็นร้อยละ 0

ในช่วงเวลา 20 กว่าปี การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีนขยายใหญ่และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสองประเทศมาตลอด ในเรื่องของภาษีได้เบรียบหรือเสียเบรียบในการร่วมมือกับจีนในกรอบความร่วมมือนี้

ในวงการวิชาการก็มีการถกเถียงกันมานาน และหลายหน่วยงานไทยและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ลงความเห็นไว้ว่า “ไทยเสียเปรียบมากกว่า ทั้งในแง่ต้นทุนสินค้าและระบบโลจิสติกส์ขนส่ง การตรวจสอบสุขอนามัยสินค้าเกษตรของไทยเข้าตลาดจีนจะเข้มงวดมาก ขณะที่สินค้าจากจีนส่งเข้ามาขายในไทยกลับไม่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยมากเท่าใดนัก ทำให้สินค้าผักผลไม้ราคาถูกจากประเทศจีนไหลทะลักเข้าสู่ไทยอย่างมหาศาลและง่ายดาย”

ปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่ว่ามีการตระหนักและพูดคุยกันมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปี 2005-2006 เพราะหลังจากเปิดเสรี สินค้าผักและผลไม้จีนเริ่มเข้ายึดครองตลาดส่วนใหญ่ในไทย โดยเฉพาะผักผลไม้ที่เพาะปลูกในภูมิประเทศที่สูงได้รับ

ผลกระทบทันที เนื่องจากพืชผักของจีนที่ส่งมาขายไทย ส่วนใหญ่เป็นพืชชนิดเดียวกับที่ไทยผลิตอยู่

ปมประเด็นสำคัญอยู่ที่พืชผักเมืองหนาวจากจีนแถบมณฑลยูนนานสามารถเข้าตลาดไทยได้ เพราะราคาถูกกว่าหลายเท่า เช่น บรอกโคลีของจีนราคาเพียงกิโลกรัมละ 11.67 บาท ของไทยราคาโลกริมละ 40.95 บาท ถั่วลิสงตาจีนกิโลกรัมละ 11.85 บาท ไทยกิโลกรัมละ 53.45 บาท ผักกาดหอมท้อของจีนกิโลกรัมละ 9.07 บาท ไทยกิโลกรัมละ 16.22 บาท ค่ะน้าฮ่องกงจีนกิโลกรัมละ 12.26 บาท ไทยกิโลกรัมละ 60.00 บาท! เป็นต้น

ตรงนี้เป็นราคาเมื่อปี 2005-2006 นับว่าต่างกันมากทีเดียว

มาถึงในปัจจุบันถึงแม้ว่าแต่ละปีไทยส่งออกผักผลไม้ไปจีนจำนวนมากโดยเฉพาะ **ทุเรียน มังคุด มะพร้าว** แต่จีนเองก็กำลังส่งออกผักผลไม้ไปยังตลาดโลกมากขึ้น ยอดส่งออกผลไม้จากจีนไปต่างประเทศในปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 3.87 ล้านตัน ทำรายได้ให้กับจีนประมาณ 49,800 ล้านดอลลาร์ โดยคู่ค้าสำคัญที่จีนส่งออกผลไม้ไปคือ **เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และฮ่องกง** ขณะที่ผลไม้ส่งออกหลักของจีนคือ **แอปเปิลสด องุ่นสด ส้มโอ ลูกแพร์สด และผลไม้ในตระกูลส้ม**

ในฝั่งของไทยในปี 2023 ส่งออกผลไม้สดและแช่แข็งไปต่างประเทศมูลค่ารวม 6,941 ล้านดอลลาร์ โดยไทยมีผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการของตลาดต่างประเทศมีมากขึ้นด้วย ผลไม้ไทยที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวสูง ได้แก่ ทุเรียนสด มังคุดสด ทุเรียนแช่แข็งและลิ้นปี่สดแช่แข็ง โดยกลุ่มสินค้าเกษตรนี้ไทยส่งออกไปจีนมากที่สุด

อีกหนึ่งในสาเหตุที่ผักผลไม้จีนทะลักเข้าไทยมากเพราะ “นโยบายที่เอื้ออำนวย” หรือมาตรการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วโดยมีการร่วมมือหลายด้าน ทั้งกรอบของความ



ในจีนเองมีการถกเถียงกันเรื่องสารเคมีตกค้างในองุ่นไซเนมัสแคทมาก เพราะส่วนใหญ่ผ่านการ “แช่น้ำยา” (ภาพจากสื่อจีน)



แอปเปิล แพร์ ส้ม ผลไม้ตัวท็อปของจีนในการส่งออกไปยังต่างประเทศ (ภาพจากสื่อจีน)



การขนส่งสินค้าเกษตรทางรถไฟจีน-ลาว กระตุ้นการเติบโตและเป็นจุดเปลี่ยนการค้าสินค้าเกษตรระหว่างจีนและอาเซียน(ภาพจาก เวบบิว)

ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP) และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง อีกทั้งรถไฟความเร็วสูงจีนและลาว ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์การขนส่งไปมากเลยทีเดียว

ค่ายสื่อจีนมีการนำเสนอข่าวที่ว่า นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางทำให้การค้าผลไม้ระหว่างไทยและจีนเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยสื่อจีนระบุอีกว่า เมล่อนจีน แอปเปิลฟูจิ องุ่นไซเนมัสแคท และลูกแพร์ ได้กลายเป็นผลไม้ยอดนิยมที่คนไทยชื่นชอบ

และสื่อจีนก็มีการนำเสนอเช่นกันว่า ตลาดสินค้าสดของไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะผักและผลไม้จำนวนมากจากจีนถูกขนส่งผ่านทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว และส่งทางชายแดนต่อมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

จากแหล่งผลิตทางตอนใต้ของจีน ผลไม้ต่างๆ เดินทางมาถึงไทยใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น!

อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญที่ประชาชนทั่วไปจับตากันมากคือ “ปัญหาสารเคมีตกค้าง” ที่พบว่ามากเกินไปมาตรฐานและเป็นข่าวโด่งดังในขณะนี้คือกรณีขององุ่นไซเนมัสแคท ที่ผู้คุมตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน ทำให้หลังจากข่าวดัง องุ่นนำเข้าจากจีนดังกล่าวราคาตกลงมามาก จนต่อมาผู้เชี่ยวชาญต้องออกมาแจ้งว่าล้างให้สะอาดก็กินกันได้ แต่กระนั้นก็ยังไม่ค่อยจะได้รับความมั่นใจจากผู้บริโภคอยู่ดี โดยมีข้อมูลน่าสนใจว่า ผักผลไม้ที่ขายกันตามท้องตลาดกว่าร้อยละ 40 ที่มีการสุ่มตรวจพบสารเคมีตกค้าง และส่วนใหญ่เป็นผักผลไม้ที่นำเข้าจากจีน

สำหรับในจีนเองเรื่องของอาหารปลอดภัยและการใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตรที่เกินมาตรฐานยังมีให้เห็นอยู่ ผู้เขียน

พบข่าวหนึ่งที่น่าสนใจระบุว่า จากผักและผลไม้ 46 ชนิดที่ถูกตรวจสอบ 12 ชนิดต่อไปนี้มีสารปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ ผักโขม คะน้า ผักกาด องุ่น พืช แพร่ใหญ่ แพร่เล็ก แอปเปิ้ล พริกหวานและพริกเผ็ด เซอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และถั่วเขียว

โดยสตรอเบอร์รี่และผักโขม มีสารเคมีตกค้างมากอยู่ในอันดับต้นๆ

นอกจากนี้ มีการตรวจพบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงมากกว่า 50 ชนิดต่อผักหนึ่งชนิด คะน้า ใบหยิกและผักกาดยังมีสารตกค้างสูงถึง 103 ชนิด ส่วนพริกชนิดเผ็ดและพริกหวาน มีสารตกค้างถึง 101 ชนิด ผลไม้ทั่วไปอย่างพืช แพร่ แอปเปิ้ล และองุ่นก็อยู่ในรายการ โดยตรวจพบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงหลายชนิด

การตรวจพบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงหลายชนิดไม่ได้หมายความว่าปริมาณสารตกค้างจะสูงเสมอไป แต่แสดงถึงความซับซ้อนในการใช้ยาฆ่าแมลงในกระบวนการเพาะปลูก!

จากการที่ผักและผลไม้จากจีนทะลักเข้าไทยเป็นจำนวนมากในปัจจุบันมีสองปัจจัยหลักคือ

หนึ่ง นโยบายภาษีเป็นศูนย์ระหว่างไทยจีนด้านสินค้าเกษตร

สอง ระบบโลจิสติกส์จากจีนมาลาวและมาไทยสะดวกสบายและรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อนมาก แลยังมีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลงอีก โดยตั้งแต่ปี 2022 จนถึงปัจจุบัน ในเวลาไม่ถึงสามปี รถไฟไทยลาวได้ทำการขนส่งสินค้าไปแล้วทั้งหมดกว่า 4.67 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีสินค้าเกษตรรวมอยู่ในนั้นด้วย

สิ่งที่ไทยเราต้องทำคือสร้างระบบการตรวจสอบสินค้านำเข้าและระบบการตรวจสอบอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นขั้นตอน ปลอดภัยไร้ข้อกังขา โดยเฉพาะสินค้าที่เข้าทางชายแดน ■

ธ.ก.ส.จัดวงเงินหมื่นล้าน ปล่อยโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

นายจัตตชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะมารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุน ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Added) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในการเกษตร

ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen & Young Smart Farmer) ครอบคลุมวงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก โดยในปีที่ 3 จะมีการตรวจประเมินศักยภาพ

กรณีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2.975% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.875% ต่อปี) กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.125% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับ 6.125% ต่อปี) และหากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี ให้กู้เพื่อใช้เป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือธุรกิจที่

เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร หรือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (Refinance)

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการบุคคลหรือนิติบุคคล และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการอบรมโครงการ Young Smart Farmer ที่ได้รับใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองจากสำนักพัฒนา SME และ Startup แจ้งความประสงค์ขอกู้ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่จนถึง 31 มีนาคม 2572 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อตามโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02-5550555

เกษตรตรังปลูกส้มโอ ที่ 2 ไร่ รายได้ร่วมแสน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนส้มโอ หมู่ที่ 7 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งเป็นสวนของนายสากล นิ่มนวล เกษตรกรได้ปลูกส้มโอพันธุ์ดีไว้จำนวน 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง, ขาวทองดี และทับทิมสยาม ประมาณ 70 ต้น ขณะนี้กำลังให้ผลผลิต เก็บขายเป็นลูกราคาลูกละ 40-60 บาท ส่วนลูกค้าเป็น คนในชุมชนและละแวกใกล้เคียง ที่แวะเวียนมาอุดหนุน จนไม่พอขาย เนื่องจากเป็นส้มโอที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ส่วนรสชาติหวานอมเปรี้ยว ยกเว้นทับทิมสยาม ที่มีรสชาติหวานนำ โดยเก็บขายทุกวัน

นายสากล นิ่มนวล เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ กล่าวว่า ตนปลูกส้มโอประมาณ 2 ไร่ มาเป็นระยะเวลา 7 ปี และพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ได้ปลูกทุเรียนด้วย การปลูกส้มโอนั้นเป็นส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ขาวน้ำผึ้ง ทับทิมสยาม รวม 3 สายพันธุ์ ส้มโอที่ปลูกนั้นจะขายเป็นลูก ลูก ละ 40-60 บาท ส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ในหมู่บ้านและในอำเภอ ลูกค้าเป็นชาวบ้านทั่วไปและส่งในตัวเมืองตรัง ส่วนการขายออนไลน์นั้นค่อนข้างลำบาก คิดปัญหาที่ส่งให้กับลูกค้า เนื่องจากถ้าลูกค้าสั่งน้อยก็ไม่คุ้มค่าส่ง ถึงแม้ว่าส้มโอจะมีราคาสูงก็ตาม จึงขายภายในจังหวัดแทน ส่วนรสชาติของส้มโอนั้นมีรสหวานอมเปรี้ยวเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน



สกู๊ป หน้า 1

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ “อันเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกรากอาชีพ” ที่จะเป็นแนวทางช่วยในการปรับตัวรับกับยุคข้าวยากหมากแพงให้คนไทยในชนบทพึ่งตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ด้วยหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นแนวทางการปฏิบัติบนทางสายกลางในการนี้ “ทีมข่าวสกู๊ป” จึงเดินทางไปศึกษาดูงานกับสำนักงาน กปร.ตามโครงการสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 และมีโอกาสเยี่ยมชม “ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง” ที่เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพต่างๆ

ตั้งแต่เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืชสวน ด้านประมง ด้านข้าว ด้านวิชาการเกษตร การศึกษาปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่พื้นเมืองระบบอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร

ทั้งยังมีการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยมีเกษตรกรตัวอย่างในโครงการฯ นำองค์ความรู้การผลิตเห็ดจากศูนย์พัฒนาปลวกแดงแห่งนี้ไปใช้ในการผลิตจำหน่ายก้อนเห็ด รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ยกระดับชีวิตได้อย่างดีนั้น บุญญิสมาสมบูรณ์ดี เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเห็ด บอกว่า

เดิมทำงานโรงงานใน จ.ชลบุรี มานานกว่า 5 ปี และเริ่มมีปัญหาสุขภาพทำให้ลาออกกลับมาอยู่บ้าน “ประกอบอาชีพเพาะเห็ดขายลองผิดลองถูกมา 1 ปี” ก่อนมีเพื่อนบ้านแนะนำให้มาศูนย์พัฒนาปลวกแดง เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเห็ดอย่างถูกวิธี คราวนั้นเรียนได้เพียง 3 เดือน ก็มีลูกค้าสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้ามาต่อเนื่อง แต่ปัญหามืออยู่ว่า “ไม่มีพื้นที่สร้างโรงเรือนขนาดใหญ่” จึง

ได้ไปลงทะเบียนขอที่ดินทำกินแล้วต่อมา ส.ป.ก.ก็มอบที่ดินทำกินให้ 3 ไร่ กลับเป็นเนินหินทำการเกษตรไม่ได้ “ศูนย์พัฒนาปลวกแดง” ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งจัดพื้นที่โรงเรือนมุ้งก้อนเชื้อเห็ดและนำวางแผนการผลิต และสอนขั้นตอนแผนดำเนินโครงการต่างๆ



ปลวกแดงตามพระราชดำริ เสริมราษฎรอยู่ได้ไม่มีหนี้

คราวนั้นสามารถขายก้อนเชื้อเห็ดราคาก้อนละ 8 บาทจำนวน 1 หมื่นก้อน/เดือน “หักต้นทุนจะได้กำไรก้อนละ 2 บาท” แล้วก็ขยายการแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มจากเห็ดเช่น แหนมเห็ดนางฟ้า ในช่วงแรกคนสนใจค่อนข้างเยอะ เคยขายได้สูงสุดวันละ 100 กก. ทั้งยังมีการแปรรูปเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ และขนมเปียะไส้เห็ด

สิ่งนี้ล้วนได้เรียนรู้มาจาก “ศูนย์พัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ” ในการส่งเสริมพัฒนาฝึกรากอาชีพแบบฟรีๆ “ไม่คิดเงิน” จนสามารถสร้างฟาร์มเพาะเห็ดเติบโตมีรายได้อยู่ทุกวันนี้ทำให้อยากตอบแทนคืนด้วยการเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่และการผลิตเห็ด การแปรรูปอาหาร

ปัจจุบันมีหนุ่มสาวพนักงานโรงงานต่างแวะเวียนเข้ามา “ฝึกรากอาชีพเพาะเห็ดฟรีๆอยู่ตลอด” อย่างล่าสุดชาวบ้านในอำเภอใกล้เคียงมานั่งร้องไห้จากการตกงานเลยเข้าไปช่วยเหลือจนทุกวันนี้เปิดฟาร์มเห็ดใหญ่โตมากแล้วยิ่งเราเห็นยิ่งภูมิใจที่นำ “องค์ความรู้ได้จากโครงการพระราชดำริ” ไปช่วยคนตกดะกรรมลำบากลุกขึ้นมายืนได้

เช่นเดียวกับ บุญธรรม คชรินทร์ ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง บอกว่าเดิมเคยทำธุรกิจมาก่อนแล้ว “ประสบปัญหาฟองสบู่แตกปี 2540” กลายเป็นคนไม่มีเงินติดตัว

ล้มลุกคลุกคลานหลายปีแล้วทุกวันนี้ฉันก็เห็น “พ่อหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จไปทุกแห่งหนทรงเห็นความสำคัญของการทำการเกษตร ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ “ช่วยเหลือเกษตรกร” ทำให้หันมาเรียนรู้ฝึกอาชีพจากศูนย์พัฒนาปลวกแดง ก่อนจะน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ไปใช้จัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ 5 ไร่ ให้เกิดประโยชน์โดยยึดหลัก “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทำกินให้พอ เหลือค่อยแจกจ่าย และขาย” ในการทำเกษตรผสมผสาน อย่างเช่น การทำประมง ทำปศุสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ผัก และผลไม้ ภายใน 3 ปีสร้างรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1-2 แสนบาท แถมยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

ตอนนี้เริ่มเข้าใจหากเดินตามรอยพ่อหลวงในการกินน้อยใช้น้อย รู้จักมีชัยแต่เก็บหอม “ครอบครัว” ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข “ไม่มีหนี้” ด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนไว้ตลอด และจดบันทึกแผนงานการทำการเกษตรให้ชัดเจน แม้แต่ฝนตกเมื่อไหร่ทานแค่ไหนก็ต้องลงบันทึกไว้ เพื่อประมวลภาพในปีต่อไปจะวางแผนได้

ที่ว่าทำการเกษตรผสมผสานตาม “ศาสตร์พระราชา” ต้องเริ่มต้นทำจากน้อยไปมาก ไม่ใช่เริ่มจากมากไปหาน้อยจะคิดหนี้ติดสินจนเดือดร้อน “ไม่ใช่คิดว่าทำแล้วจะต้องรวย” แต่ให้คิดว่าทำแล้วเราสุขใจอยู่ได้อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนใคร หรือไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อน เมื่อทำไหวก็ขยายต่อยอดตามความสามารถ

ทำให้ปัจจุบันเปิดพื้นที่บ้านตนเองให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” ทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรให้ทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งแยกสามารถทดลองปฏิบัติได้จริง “จุดประกายความไม่มั่นใจของเกษตรกรยุคใหม่” ที่ไม่กล้าทำการเกษตรให้กล้าลงมือทดลอง อีกทั้งยังจุดประกายให้คนที่สนใจว่า “เกษตรกร” ทำไม่ยากต้องอาศัยเวลาความตั้งใจจริง ดังนั้นจึงได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “จะถ่ายทอด

ความรู้ให้เกษตรกร ผู้ที่สนใจ ด้วยความตั้งใจจริงทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชอก” แล้วเดินอย่างนี้ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ของตัวเอง เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

ขณะที่ สลาร์วีรชน ทพทวิ รองผู้ว่าฯ ระยอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศูนย์พัฒนาปลวกแดงมีจุดเด่นหลายด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมวิชาการการเกษตร การพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และวิจัยพัฒนา ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรมีหน่วยงานเข้าดูแลกว่า 10 หน่วยงาน สำหรับรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามา

แล้วที่ผ่านมามีเกษตรกร และพี่น้องประชาชนเข้ามาดูงานเรียนรู้มากกว่า 40,000 คน ไม่รวมการจัดงานอีเวนต์ของทาง อบจ.ระยอง ในปีหนึ่งมากกว่า 200,000 คน ดังนั้นในอนาคต จ.ระยอง มีเป้าหมายทำการวิจัย และการอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่เกี่ยวกับพื้นถิ่น เพื่อขยายผลไปสู่พี่น้องชาวประมง และเกษตรกรนำไปเลี้ยงได้

นี่คือแบบอย่างการยึดหลัก “ความพอประมาณ และความพอดี” อันเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนทำให้ตนเอง และครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่มีหนี้...

ที่ว่าทำการเกษตรผสมผสานตาม “ศาสตร์พระราชา” ต้องเริ่มต้นทำจากน้อยไปมาก ไม่ใช่เริ่มจากมากไปหาน้อย จะคิดหนี้ติดสินจนเดือดร้อน “ไม่ใช่คิดว่าทำแล้วจะต้องรวย” แต่ให้คิดว่าทำแล้วเราสุขใจอยู่ได้อย่างพอเพียงไม่เบียดเบียนใคร หรือไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อน เมื่อทำไหวก็ขยายต่อยอดตามความสามารถ



ธ.ก.ส.อัดฉีด 1 หมื่นล้านอุ้มเกษตรกรรุ่นใหม่

นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุนในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ธ.ก.ส.จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก

เทรนด์อาหาร-เครื่องดื่มปี'68 ผู้บริโภคเปิดใจรับสินค้าGMOsมากขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ติดตามสถานการณ์แนวโน้มของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปี 2568 พบว่า ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการ แหล่งที่มาของอาหารที่ต้องมีความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดกว้างต่ออาหารที่ผ่านเทคโนโลยีการเกษตร(Ag-Tech) และอาหารที่มีการตัดแปลงพันธุกรรม(GMOs) เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องเรียนรู้ ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก

ทั้งนี้ Food Navigator สำนักข่าวออนไลน์ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง “แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มแห่งปี 2568” ว่า ผู้บริโภคมีแนวคิดในการเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะผสมผสานระหว่างสุขภาพและความพึงพอใจ และยังเปิดใจรับอาหารจากแหล่งใหม่ๆ อาหารที่ผ่านการใช้เทคโนโลยีการเกษตร อาหารตัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งมีความเข้าใจและยอมรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น จึงยอมรับในวัตถุดิบและรสชาติอาหารจากแหล่งใหม่ๆ ทั้งจากท้องถิ่นและทั่วโลก

โดยสามารถสรุปเป็น 4 เทรนด์สำคัญ คือ 1.ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคจะคำนึงถึงประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณค่าโภชนาการก่อนจะพิจารณาว่าอาหารดังกล่าวมีการแปรรูปมากเกินไปหรือไม่ (Ultra-processed Food) โดยคำนึง

ถึงสารอาหารเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้น ผู้ผลิตควรให้ข้อมูลโภชนาการที่เข้าใจง่ายเพื่อตอบสนองเทรนด์นี้ ตัวอย่างพฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ ผู้บริโภคบริโภค 83% ต้องการอิมมูนาซัน, อินโดนีเซีย 67% ต้องการทดลองอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคล,จีน 64% ใช้โซเชียลมีเดียในการหาข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ, อินเดีย 52% ควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และไทย 33% จะใช้จ่ายกับอาหารที่ติดต่อสุขภาพมากขึ้น

2.เน้นความพึงพอใจควบคู่กับสุขภาพที่ดี ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล บางคนอาจหมายถึงความสะดวกสบาย การได้ลิ้มรสอาหารอร่อยทุกวัน หรือการไม่รู้สึกผิดต่อการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้ผลิตจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น ผู้บริโภคชาวจีน 63% มองหาอาหารรสชาติใหม่ๆ เพื่อทดลอง, สหราชอาณาจักร 58% ที่บริโภคขนมหวาน ต้องการเห็นผู้ผลิตในแบรนด์ต่างๆ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ง FoodNavigator ระบุว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แปรนด์อาหารและเครื่องดื่มจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ มีความยืดหยุ่นขึ้น และผ่อนคลายจากกฎเกณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตต้องแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมองหาที่ออกจากกรอบกฎเกณฑ์เดิมๆ ให้เกิดความชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

3.ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของอาหาร แนวโน้มด้านแหล่งที่มาของอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลแหล่งที่มา

ที่แท้จริง ข้อมูลต้องโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกเผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานอาหารของโลก ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจว่าผู้ผลิตอาจต้องให้ความสำคัญกับความอยู่รอดของธุรกิจมากกว่าตอบสนองความต้องการผู้บริโภค โดยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจความท้าทายดังกล่าว เช่น ผู้บริโภคญี่ปุ่น 65% เข้าใจถึงเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ตนเองไม่มีอำนาจควบคุม และฝรั่งเศส 74% เข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่วางในซูเปอร์มาร์เก็ตในอนาคต

4. คาดหวังและเต็มใจที่จะบริโภคอาหารที่ผ่านเทคโนโลยีการเกษตร โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นตัวกระตุ้นทำให้เห็นการผลิตอาหารจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงทำให้ผู้บริโภคคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา 52% ยอมรับประทานพืชผักที่ผ่านกระบวนการตัดแปรพันธุกรรม, สหราชอาณาจักร 40% ต้องการรู้ข้อมูลมากขึ้นว่าอาหารผลิตมาอย่างไร และอิตาลี 23% สามารถเลือกซื้อสินค้าอาหารหรือเครื่องดื่มแม้จะระบุว่ามีการตัดแปรพันธุกรรม ดังนั้นผู้ผลิตควรให้ความสำคัญกับการให้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งคุณค่าทางโภชนาการรสชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17051

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 110.83 Ad Value: 132,996

PRValue (x3): 398,988

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ชูป้าย 'THAI SELECT FRUITS' ยกระดับผลไม้ชื่อดัง 'เมืองแพร์'



ชูป้าย 'THAI SELECT FRUITS' ยกระดับผลไม้ชื่อดัง 'เมืองแพร์'



รายงาน

จังหวัดแพร์ มีพื้นที่รวมกว่า 4 ล้านไร่ โดย 20% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตร ทั้งปลูกข้าว พืชไร่ พืชผัก และสวนผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร มีทั้ง ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ทูเรียน มะไฟ ลองกองพุทรา นมสด กระจายอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอหลัก คือ อ.ลอง อ.วังชัน และ อ.เด่นชัย แต่ในปี จะมีผลไม้ส่งออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี ตามฤดูกาลของผลไม้แต่ละประเภท หากเป็นมะไฟ จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม, ลำไยออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ขณะที่ส้มโอ จะให้ผลผลิตได้รับประทานกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ส่วนทุเรียน ให้ผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

เฉพาะในพื้นที่ อ.ลอง และ อ.วังชัน เป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวาน พุทรา นมสด ส้มโอ และทุเรียน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการปลูกส่งเสริมอบรมให้ความรู้ และเทคนิคกระบวนการบริหารจัดการในสวนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาแมลงวันทอง ศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตและลดรายได้ของเกษตรกร การอบรม



ให้ความรู้ในทุกกระบวนการจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรชาวสวน ที่ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งออกสู่ตลาดในระดับสากลอย่างมีคุณภาพ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17051

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 110.83 Ad Value: 132,996

PRValue (x3): 398,988

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ซูบ้าย'THAI SELECT FRUITS' ยกระดับผลไม้ชื่อดัง'เมืองแพร์'



ล่าสุด นายวรวิจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลผลไม้คุณภาพและรรณรงค์ กำจัดแมลงวันทอง จ.แพร่ ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย อ.ลอง โดยมี นายธีระ แก้วมา นายอำเภอลอง น.ส.อัญชลี ปัญญาภาว เกษตรจังหวัดแพร่ และ นายศุภสันต์ ศิลปชูศรี พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธี จากนั้นร่วมกับ เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ ทำกิจกรรมเดินรณรงค์ “กำจัดแมลงวันทอง” ที่มารบกวอนและสร้างความเสียหายให้ไม้ผล นอกจากนี้ จัดการอบรม และ เสริมทักษะความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้กับพื้นที่ เกษตรกรรมของตนเอง

วรวิจน์กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการทดลองปลูกผลไม้เพื่อพัฒนา คุณภาพผลไม้แต่ละชนิดในจังหวัดแพร่ที่ทดลองในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ และ กระจายความรู้ไปให้กลุ่มเกษตรกรที่มีมากกว่า 10 ปี ได้เรียนรู้ว่าในพื้นที่ จ.แพร่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพของ ‘ช่วงแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม’ ในการปลูก ผลไม้คุณภาพ จึงร่วมกับนักวิจัย คือ ร.ศ.ดร.ฮาไพวรรณ ภราดรนิววัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช และคณะทำการพัฒนานวัตกรรมในการดูแลการ ผลิตผลไม้คุณภาพ คัดเลือกสายพันธุ์ผลไม้ เช่น ทุเรียน ลิ้มโอ ลิ้มเขียวหวาน ลำไย พุทราขนมสด และมะยงชิด มาทำปฏิทินตารางการ 4G ควบคู่กับ ปฏิทินตารางการเพาะปลูก 52 สัปดาห์ ซึ่งสามารถสร้างผลผลิตมีคุณภาพ และปริมาณที่ดี

“ที่ผ่านมา เราได้จัดอบรมให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่หลายอำเภอของ จ.แพร่ ขณะเดียวกัน ได้เสริมเทคนิคการผลิตผลไม้ปลอดฤดูเพื่อกระจาย ผลผลิตผลไม้ให้ออกได้ตลอดทั้งปี ไม่สั้นตลาดในช่วงใดช่วงหนึ่ง นอกจากนี้ เรายังรวบรวมเทคนิค ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งการบำรุงดิน วิธีขึ้นแปลง ปลูก วิธีพัฒนาดอกให้ดก มีขนาดใหญ่ และมีการ ใช้ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง เรามี ต้นทุนที่ดีในเรื่องผลผลิต ผลไม้ชนิดต่างๆ อยู่แล้ว เมื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคการดูแล การใส่ ธาตุอาหารและการสังเคราะห์แสง หรือการทำให้ ออกผลผลิตนอกฤดูได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้ เพิ่ม และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ไม้ผลที่สามารถ มีผลผลิตนอกฤดูได้ ราคาที่แตกต่าง และคุณภาพ ที่ดีเป็นการยกระดับไม้ผลเมืองแพร่ เป็นผลไม้

คุณภาพ เป็น THAI SELECT FRUITS จาก จังหวัดแพร่”

นายวรวิจน์กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาแมลงวันทองที่เกิดกับไม้ผลชนิดต่างๆ เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเกษตรกร มีผลกระทบต่อผลไม้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลิ้มเขียวหวาน มะม่วง กัลย น้อยหน่าพุทรา หรือพุทได้ว่า ผลไม้ทุกชนิดในเขต เมืองร้อนมีปัญหาเพราะแมลงวันทองทั้งสิ้น ทำให้ เกษตรกรต้องใช้งบประมาณซื้อสารเคมีมากำจัด แมลงวันผลไม้เป็นจำนวนหลายหมื่นล้านในแต่ละปี

แต่เนื่องด้วยการกำจัดแมลงวันทองไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ทำให้วงจรชีวิตของแมลงวันทองแม้จะถูกกำจัดด้วยสารเคมีจากสวนเกษตรสวนหนึ่ง ก็ไป อยู่อาศัยในอีกสวนหนึ่งและก็กำเนิดแมลงวันทองชุดใหม่หมุนเวียนกันไป ตลอดทั้งปี ดังนั้นรูปแบบของการกำจัดโรคและแมลงในประเทศไทย จึงควร ต้องกำจัดในห้วงเวลาเดียวกัน พร้อมๆ กันเพื่อตัดวงจรของโรคและแมลง ผลไม้ในประเทศไทย

“ปัญหาแมลงวันทองทำให้ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้า เนื่องจากการแต่ละประเทศระมัดระวังว่าจะมีแมลงวันทองที่ติดกับผลไม้ไปขยายพันธุ์ ในแต่ละประเทศ ทำให้ประเทศไทยต้องมีการฉายแสงหรือต้องอบไอน้ำ ผลไม้ ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากเกิดขึ้นในประเทศไทย

นอกจากนั้น ต้นทุนของการใช้สารเคมีที่ต้องซื้อจากต่างประเทศในแต่ละปีเพื่อกำจัดแมลงวันทองหรือแมลงศัตรูของไม้ ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรต้องแบกภาระ ทำให้ต้นทุนการแข่งขันในการส่งออกผลไม้ของประเทศไทยสูงขึ้น หากประเทศไทยมีรูปแบบของการกำจัดแมลงวันผลไม้ที่เป็นระบบ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนของเกษตรกรและทำให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ เป็นอย่างดี” ส.ส.วรวิจน์กล่าว

ด้าน น.ส.อัญชลี เกษตรจังหวัดแพร่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลและเกษตร ปลอดภัยและการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีชีวภาพ ในส่วนของเกษตรกรชาวพุทรา อ.ลอง และไม้ผลอื่นๆ ได้สนับสนุนให้เป็นสินค้าปลอดภัยเพื่อยกระดับมูลค่า สินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รายได้ดียิ่งขึ้น

และกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ออกจากพื้นที่ จ.แพร่

อภิญา สุขแสงศรี

ชงกก.กระตุ้นศก.เคาะ19พ.ย. วัย50ปีลุ้นรับหมื่น

แจกเงินสดคาดได้'ธันวา67' เล็งฎกเกิดแซนด์บ็อกซ์คริปโท อาร์เอสลุยธุรกิจคอมเพล็กซ์ อสังหาฯเซียร์ผ่อนบ้าน4พัน

'คลัง'เตรียมแจกเงินสด 1 หมื่นบาท 2 ให้'กลุ่มผู้สูงวัย'อายุ 50 ปีขึ้นไป ชงเข้าบอร์ด
กระตุ้นเศรษฐกิจอนุมัติ 19 พ.ย.นี้ มีลุ้นได้รับช่วงสิ้นปี'67-ต้นปี'68 (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ลุ้นรับหมื่น

สูงวัยอายุ50ปีลุ้นได้เงินหมื่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 19 พ.ย.นี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอแนวทางการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุให้ที่ประชุมพิจารณา เกณฑ์เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก่อนเดียวเป็นเงินสด 1 หมื่นบาท

"ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 1 หมื่นบาทในช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สำคัญต้องลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทผ่านแอปพทางรัฐไว้แล้วด้วย ส่วนกลุ่มอายุที่ได้รับนั้น กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มตั้งแต่อายุ 50 หรือ 60 ปี

ขึ้นอยู่กับพิจารณาของที่ประชุม" นายเผ่าภูมิกล่าว และว่า การที่เสนอการกระจายเงินให้กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถในการทำรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่น การจ่ายเงินก่อนนี้จะมีคนที่ได้รับสิทธิไม่เยอะเหมือนเฟสแรก ส่วนจะได้รับเงิน 1 หมื่นบาทเมื่อไหร่ นั้น ต้องรอที่ประชุมสรุป แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปลายปี 2567 นี้หรือต้นปี 2568 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน จะเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทเร็วๆ นี้

"ยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพทางรัฐไปแล้ว จะได้รับเงิน 1 หมื่นบาทครบทุกคน รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับแล้วกว่า 1.8 แสนล้านบาท แต่ระยะเวลาเงินโอนจะเป็นอย่างไรจะหารือในที่ประชุมเพื่อรับฟังความพึงความเห็นจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะได้ข้อสรุป" นายเผ่าภูมิกล่าว

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การประชุมนัดแรกวันที่ 19 พ.ย.นี้ ในส่วนของกระทรวงการคลัง จะเสนอเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ครบถ้วนทุกมิติ สำหรับการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางในช่วงที่ผ่านมา กระบวนการคลังประเมินว่าได้ช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าจีดีพีไตรมาสนี้จะมีการขยายตัวได้ 4.3-4.4%" นายเผ่าภูมิกล่าว

คาดระบบเป่าดิจิทัลเสร็จมีค.68

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำระบบโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีปราศรัยเลือกตั้งนายก อบจ.ที่ จ.อุดรธานี พูดช่วงหนึ่งว่าระบบจะเสร็จในช่วงเดือน มี.ค.68 ว่า การพัฒนาระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หลังจัดทำระบบเสร็จสิ้น ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทดสอบระบบ ตรวจสอบดูว่ามีความเสถียรหรือไม่

เมื่อถามว่า ระบบจะเสร็จในช่วงเดือน มี.ค.68 หรือไม่ นายประเสริฐยอมรับว่าเป็นช่วงที่ตั้งใจไว้ เดิมเงินที่จะใช้จะให้อยู่ภายในปีงบประมาณ เดือน มี.ค.ถือว่าเหมาะสมเมื่อถามย้ำว่าเดือน มี.ค. แอปพลิเคชันและระบบจะเสร็จพร้อมใช้เลยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า น่าจะเป็นเช่นนั้น

ถามว่า การจัดซื้อจัดจ้างแพลตฟอร์มหรือระบบดิจิทัลก่อนหน้านี้นี้ได้ยกเลิกไป จะเปิดประมูลใหม่หรือยัง นายประเสริฐกล่าวว่า จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในวันนี้ รัฐบาลไม่ได้นั่งนอนใจในเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ พยายามดำเนินการในเฟส 2 หลังจากเฟสแรกจบลงแล้ว

กกร.ถกธปท.ช่วยหนี้'เอสเอ็มอี'

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17051

หน้า: 1 (บนขวา), 7

Col.Inch: 195.37

Ad Value: 234,444

PRValue (x3): 703,332

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชงกก.กระตุ้นศก.เคาะ19พ.ย. ้วย50ปีลุ้นรับหมื่น

กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เข้าพบ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบหนังสือปกขาว ที่มีข้อเสนอของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการแก้ปัญหาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากนั้น กกร. เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ชิงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

นายสนั่นกล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กกร.พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ร่วมหารือกับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) และคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในภาพเศรษฐกิจการเงินในมุมมองของภาคธุรกิจ ที่ประชุมได้หารือประเด็นหลักๆ เรื่องการเข้าถึงสินเชื่อและภาระหนี้ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเข้ามาแข่งขันของสินค้าจีน อีกทั้งการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในระยะต่อไป ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ทั้งระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทเศรษฐกิจที่อาจผันผวนและท้าทายมากขึ้น

ธกส.ออกสินเชื่อวีเจนหมื่นล.

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อเกษตรกรผู้สูงอายุให้มีเงินทุน ทาง ธ.ก.ส.ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ กรอบวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก โดยปีที่ 3 จะประเมินศักยภาพ กรณีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์ประเมิน ส่วนปีที่ 4-5 อัตรา

ดอกเบี้ย MRR ลบ 2.975% ต่อปี กรณีไม่ผ่านเกณฑ์อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.5% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 2.125% ต่อปี หากไม่ผ่านเกณฑ์อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี และปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5% ต่อปี ไม่จำกัดวงเงินกู้ต่อราย ฟ่อนชำระสูงสุด 15 ปี โดยให้กู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร หรือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น สามารถแจ้งขู้ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศถึงวันที่ 31 มีนาคม 2572 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อตามโครงการ

จ่อขึ้นค่าแรง400ของขวัญปีใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงนโยบายการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ตามนโยบายรัฐบาลว่า กระทรวงแรงงานพร้อมผลักดันทั่วประเทศ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 เพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงาน ขณะนี้ในขั้นตอนการดำเนินงานมีความชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดไตรภาคีชุดใหม่เพื่อทดแทนชุดเดิม กระทรวงแรงงาน ได้ขอสรุปว่า จะเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายรัฐ 2 คนที่ว่างอยู่ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 พ.ย.นี้ ส่วนกรรมการที่เป็นอดีตผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) ทางกระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหาด้วยการส่งกรรมการฝ่ายรัฐ เป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังไปแทน

หากที่ประชุม ครม.เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 2 คนที่เสนอแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการค่าจ้างจะเริ่มต้นนัดประชุมกันนัดแรกอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือน ธ.ค.นี้ เร่งสรุปรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดที่เสนอมา โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง หรือค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ภายในวันขึ้นปีใหม่ 2568 เป็นต้นไป

“รวม.แรงงานได้รับทราบแล้ว และจะเสนอที่ประชุม ครม.ได้ในวันที่ 19 พ.ย.นี้

เพื่อประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ภายในเดือน ธ.ค.67 แต่คาดว่าการประชุมอาจไม่ได้ข้อสรุปในครั้งแรก อาจต้องประชุมอีกครั้งในเดือนเดียวกัน หากเป็นไปได้ตามเป้าหมายในช่วงใกล้ๆ สิ้นเดือน ธ.ค.คงสรุปเสร็จการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่ จะมีผลได้ทันทีในวันที่ 1 ม.ค.68” แหล่งข่าวระบุ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ในโควตากรรมการบอร์ดไตรภาคี สัดส่วนกระทรวงการคลัง จะส่งรองปลัดกระทรวงการคลัง คือ นายอัศวิน สอนยานนท์ ส่วนอีกหนึ่งคน ส่งว่าที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คนใหม่ ไปเป็นกรรมการฝ่ายรัฐ เข้าไปทำงานร่วมกับกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างต่อไป

เคาะตัดอัตรานี้เข้าพักร.โต100%

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอสเอ) เปิดเผยว่า ช่วงจัดฉลองเคาะตัดอัตรานี้ 2568 ประเมินอัตราการเข้าพักรอว่าอยู่ในระดับที่ดี เห็นยอดจองล่วงหน้าวิ่งเข้ามามากแล้ว ตั้งแต่ช่วงนี้ ทำให้ 3 วันสุดท้ายของปี โดยเฉพาะคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ น่าจะเห็นอัตราการเข้าพักรอแตะ 100% ได้ แต่ยังคงจุกตัวอยู่ในโรงแรมตามพื้นที่ที่จัดงานเคาะตัดอัตรานี้ใหญ่ๆ เป็นหลัก อาทิ โอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ โดยการใช้จ่ายมีการปรับลดลง เนื่องจากการเข้าพักรอเฉลี่ยสั้นลงจากเดิม เพราะมีการเดินทางเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้น ส่วนค่าห้องพักก็ปรับตัวขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (โอทีเอ) หากยิ่งจองกระชั้นใกล้ๆ ถึงช่วงวันจัดงานแล้ว ราคาห้องพักก็จะสูงขึ้นเป็นปกติ

นายเทียนประสิทธิ์อีกกล่าวว่า หากเทียบช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ปี 2567 กับช่วงปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 กลับไปได้ 70-80% แล้ว ยังไม่สามารถกลับไปเทียบเท่าได้ ต้องยอมรับกลุ่มโรงแรม 3 ดาว ที่รับลูกค้าเป็นกรุ๊ปทัวร์ยังไม่กลับมา แต่กลุ่มโรงแรม 4 ดาวขึ้นไป อัตราการเข้าพักรอ การรับลูกค้าใกล้เคียงกับปี 2562 แล้ว แต่ประเมินภาพรวมทั้งระบบยังโตไม่เต็มที่ หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 พบว่าโตขึ้นกว่า 30%

แนะดูแลจุดแลนด์มาร์ก

“การจัดงานฉลองเคาะตัดอัตรานี้กังวลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ อยู่บ้าง โดยเฉพาะ

จุดแลนด์มาร์กหลักที่คนจะไปร่วมงานมาก ๆ แต่ในหลายสถานที่ก็เห็นการเตรียมการไว้แล้ว อาทิ โอคอนสยาม เป็นพื้นที่ริมน้ำ มีความเป็นห่วงในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับต้องควบคุมจำนวนคนให้ดี ไม่ให้มากเกินไป ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ปีละครั้ง ส่วนห้างใหญ่ในเมืองมีปัญหาตอนขากลับที่แออัดสูง เชื่อว่าคงเรียนรู้ผลในช่วงที่ผ่านมาและเตรียมการแก้ไขไว้แล้ว” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว

นายเทียนประสิทธิ์อีกกล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ทีภาคโรงแรมต้องการเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าและออกประเทศไทย เพราะไฮซีซั่นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ สะท้อนจากยอดเข้าพักในโรงแรมต่างๆอยากให้เห็นตอนเหมาะสม ความไหลลื่นในการเดินทางมากที่สุด ลดความแออัดในการเดินทาง อาทิ ด้านพรมแดนระหว่างประเทศช่วงที่แออัดมากๆ ต้องรอนานกว่า 2 ชั่วโมง แบบนี้ต้องแก้ไข เพราะความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ต้องหารบบที่รวดเร็วในการทำงาน ไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็คงไม่อยากเข้ามาอีก

จับมือเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์กำลังซื้อธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส 4 นี้ การจับจ่ายใช้สอยยังดีคึกคัก เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสี่ แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญกับภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้ร้านอาหารต้องปรับราคาขายขึ้นตามในระยะถัดไปได้ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นมากขึ้น ทั้งภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ว่าโรงแรมและร้านอาหาร ทางสมาคมมีข้อเสนอต่อรัฐบาล อยากให้เดินหน้าโครงการเที่ยวคนละครึ่ง หรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันควบคู่ไปกับการโครงการแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 ให้กับผู้สูงอายุ หากทำได้ทั้งสองเรื่องนี้จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวันนั้น สมาคมยังคงย้ำจุดเดิม คือ ให้ปรับตามขึ้นบันไดและตามทักษะ หากเหมารวมหมดจะทำให้เกิดการดันค่าแรงที่ปัจจุบันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ปรับสูงขึ้นไปอีก กระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างแน่นอน

เล็งภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คริปโท

รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสคึกคักทั่วโลก จนมีการเสนอแนวคิดสร้างแซนด์บ็อกซ์ขึ้นในประเทศไทย เปิดโอกาสให้มีการใช้จ่ายเงินคริปโทเคอร์เรนซี ตั้งต่างชาติมาร่วมลงทุน คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล และมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางคริปโทเคอร์เรนซีในภูมิภาคเอเชียให้ได้ ทั้งนี้มีรายงานอีกว่า รัฐบาลเล็งไปที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐาน การท่องเที่ยว และขีดความสามารถในการรองรับกลุ่มทุนนักธุรกิจที่มีอำนาจการใช้จ่าย โดยคาดว่าจะในปี 2568 จะมีแผนงานออกมาอย่างเป็นทางการ

เสียดุลยคอมเพล็กซ์ภูเก็ต-พังงา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) วางแผนลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ผ่านบริษัทย่อย อันดามัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ฟูลจตุระเบียนตั้งต้น 100 ล้านบาท ภูเก็ต ภูเก็ต-พังงา โดยมีนายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธ์กุล เป็นประธานบริษัท และนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการบริหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนจากต่างประเทศหลายราย พร้อมทั้งยังเปิดรับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพและสนใจร่วมลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอาร์เอส กรุ๊ป ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัท

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรามองหาโอกาสเพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อมีนโยบายของภาครัฐในการผลักดันสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นทางอาร์เอส กรุ๊ป เล็งเห็นโอกาสต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสื่อ-บันเทิง และใช้ศักยภาพที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนการลงทุนในธุรกิจ Entertainment Complex ผ่านบริษัทย่อย

อันดามัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างแหล่งบันเทิงและกีฬา รูปแบบใหม่ที่ภูเก็ตกับพังงา เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ทระดับลักซ์ชัวรี่ ศูนย์สุขภาพและสปา รวมทั้งอารีนากีฬาที่ทันสมัย

ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย โปรแกรมความบันเทิงและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงเกมสันทนาการตื่นเต้นเร้าใจ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ครอบครัว และผู้ที่ชื่นชอบกีฬา เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ช่วยยกระดับภูเก็ต-พังงาให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่โดดเด่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย

อสังหาฯสนโครงการผ่อนบ้าน4พัน

นายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแบรนด์รีเจนท์ โฮมเปิดเผยว่า ภายในเดือนธันวาคม 2567 นี้จะเข้าพบอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อนำเสนอแนวคิดการลงทุนพัฒนาโครงการบ้านเพื่อคนไทยให้ผู้มีรายได้น้อยเช่า 99 ปี ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย บริษัทมีที่ดินขนาด 10 ไร่ พร้อมดำเนินการอยู่บริเวณห้าแยกปากเกร็ด ห่างจากสถานีแยกปากเกร็ด รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี ประมาณ 200 เมตร

“เดิมจะนำที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมสูง 30 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมกว่า 3,000 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตรกำหนดราคาขายที่ 1.2 ล้านบาทต่อยูนิต แต่หากนำมาเข้าโครงการของรัฐบาลสามารถพัฒนาได้ในราคาเฉลี่ยที่ 900,000 บาทต่อยูนิต เพื่อให้ผ่อนได้เดือนละ 4,000 บาท แต่กรมธนารักษ์ต้องหาเงินซื้อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% ให้เราพัฒนาก่อสร้างโครงการถึงจะลดราคาลงมาได้” นายนิรัตน์กล่าว

นายนิรัตน์กล่าวว่า หากกรมธนารักษ์รับแนวคิดของบริษัทจะต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) จากนั้นจะเปิดจองโครงการ หากลูกค้าสนใจถึง 80-90% จะเดินหน้าก่อสร้างทันที เนื่องจากโครงการนี้รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว

และเมื่อสร้างเสร็จ บริษัทจะโอนทรัพย์สิน
โครงการให้กรมธนารักษ์เพื่อไปบริหารต่อไป
โดยกรมธนารักษ์อาจจะดำเนินการผ่านบริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่ง
เป็นบริษัทลูก ขณะที่บริษัทเองจะได้กำไรบ้าง
เล็กน้อยจากค่าก่อสร้างโครงการประมาณ
100,000 บาทต่อยูนิต หรือประมาณ 300
ล้านบาทจากโครงการนี้

คิกออฟQRบุหรีตรวจ-ติดตาม

ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย
ว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต
ได้เปิดตัวระบบ QR บุหรี ตรวจ-ติดตาม
เป็นแพลตฟอร์มประเภทแพลตฟอร์มยาสูบ
โดยพิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลงบน
ดวงแสตมป์ พร้อมเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่
ป้องกันการปลอมแปลง (Unique QR Code)
ที่มีรหัสตรวจ (Serial Number) สิบ 13 หลัก
ที่ไม่ซ้ำกันเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียหาย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และนำไป
ปิดผนึกบนของบุหรีทุกซอง

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูล
ทำได้ง่าย เพียงยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาสแกนจะ
แสดงผลข้อมูล ได้แก่ สถานะการชำระภาษี,
วันที่ชำระภาษี, ผู้ประกอบการ, ตราสินค้า,

รายละเอียดสินค้า และสถานที่จัดส่ง
คิวอาร์โค้ดดังกล่าวใช้สำหรับบุหรีที่ผลิตใน
ประเทศ และจะนำไปใช้กับบุหรีที่นำเข้า ซึ่ง
สรรพสามิตให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 1 ปี
พร้อมทั้งมีนโยบายขยายไปสู่สุราต่อไป

“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ร้านค้า เจ้าหน้าที่
ประชาชน สามารถตรวจสอบคิวอาร์โค้ด
ได้ด้วยตัวเอง เพียงสแกนจะรู้ทันทีว่าบุหรี
แต่ละซองใครผลิต ผลิตเมื่อไหร่ ชำระภาษี
หรือยัง กระจายไปอยู่ที่ไหนบ้าง ของไหนบุหรี
แท้ ของไหนบุหรีเถื่อน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้บริโภค” นายเผ่าภูมิกล่าว

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ภาครัฐยังติดตามและ
แกะรอยได้ว่าแสตมป์ที่ชำระภาษีแล้วจ่ายออก
ไปอยู่ที่ไหน ทำให้การจัดเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ยิ่งขึ้น ยังใช้ต่อสู้กับบุหรีเถื่อนที่กำลังระบาด
และสามารถสืบค้นและติดตามข้อมูลได้แบบ
เรียลไทม์ ขณะที่ข้อมูลนี้ยังนำมาวิเคราะห์
แนวโน้มการบริโภคเชิงลึกอีกด้วย ขณะที่
ผู้ประกอบการได้รับความน่าเชื่อถือในสินค้าที่
รับมามากขึ้น รับมือบุหรีเถื่อนระบาด ผู้บริโภค
เองก็มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อเป็นของแท้ เพียงใช้
มือถือสแกนก็จะทราบข้อมูลทุกอย่าง นับเป็น
นวัตกรรมที่กรมสรรพสามิตคิดค้นเพื่อพี่น้อง
ประชาชน